

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

\*\*\*\*\*

๑. การปลูกสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ร้อยตำรวจตรีทนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ประกาศนโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน มีเจตนาธรรมที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน/ ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีขอบด้วยกฎหมาย หลังจากนั้น ได้ถ่ายทอดเพื่อเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy โดยประกาศแจ้งเวียนให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศและแบนเนอร์ No Gift Policy ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ยินดีต้อนรับ  
"พัฒนา อบค.ภายใต้แนวคิดใหม่  
อบค.เป็นของประชาชน"

สายด่วนนายก 065-0492662

ร.ต.ต.ทนกศักดิ์ มุทธากาญจน์  
นายกอบค.ต้นมะม่วง

หน้าหลัก

กรุณาเลือกภาษา

ข้อมูลทั่วไป

นโยบายผู้บริหาร อบค. ต้นมะม่วง

#	รายการข่าวเรื่อง	เขียนโดย	ผู้ชม
1	ประกาศนโยบาย No Gift Policy	อบค. ต้นมะม่วง	-
2	ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารการบริหารด้วยความสุจริต	อบค. ต้นมะม่วง	-

รับเรื่องร้องทุกข์  
0-3249-3514

สายด่วนนายก 065-0492662

ร.ต.ต.ทนกศักดิ์ มุทธากาญจน์  
นายกอบค.ต้นมะม่วง

หน้าหลัก

กรุณาเลือกภาษา

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

ประกาศนโยบาย No Gift Policy

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2022 เวลา 00:00 น. เขียนโดย อบค. ต้นมะม่วง

**NO GIFT POLICY**

ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ ของกำนัล

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง  
ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด  
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
ประจำปีงบประมาณ 2566

คนสู้ชีวิต เมตตาคนส่วนน้อย ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  
ร่วมแสดงเจตนาแน่วแน่ต่อต้านการทุจริตเชิงค้ำฝัก

"เอธิคคุณธรรม (Integrity)"

และสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  
ยึดปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรม  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Attachments:  
031(2) ประกาศนโยบาย No Gift Policy.pdf [1] 493 Kb

รับเรื่องร้องทุกข์  
0-3249-3514

ถาม-ตอบ

OTC  
ผลิตภัณฑ์  
ต้นมะม่วง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง  
เรื่อง นโยบายการงรับและการให้ของขวัญ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยกำหนดให้บุคลากรในสังกัด ตั้งมั่นในหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน นายองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จึงออกประกาศนโยบายการงรับและการให้ของขวัญ No Gift Policy ดังนี้

ข้อที่ ๑ ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งดการรับของขวัญหรือของกำนัลจากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก

ข้อที่ ๒ การให้ของขวัญแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก สามารถให้ได้ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม หรือมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ ๓ งดการรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ ๔ ส่งเสริมการอวยพร ด้วยบัตรอวยพร หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการให้ของขวัญ

ข้อที่ ๕ แจ้งนโยบายการงรับและการให้ของขวัญ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ร้อยตำรวจตรี

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

**๒. จัดประชุมผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง เพื่อดำเนินการถ่ายทอดและมอบนโยบาย “No Gift Policy” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ร้อยตำรวจตรี กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง สั่งการให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดและมอบนโยบาย “No Gift Policy” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเป็นการมอบนโยบายเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน แสดงเจตนาธรรม ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน/ ขณะ และ หลังการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส่วนงานการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต.ต้นมะม่วง และผู้นำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และโครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ส.อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบาย “No Gift Policy” ในไตรมาสที่ ๓-๔ ของปีงบประมาณนี้ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านเข้าร่วมในโครงการนี้ในกาลต่อไป



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nantana Wattacharern".

(นางสาวนันท์นภัสร์ วรวัชรกรรม)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
ผู้รายงาน